

นายเสถียร แสนพิช สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ประธานนักศึกษา M.P.A. รุ่นที่หนึ่ง แสดงความรู้สึกในโอกาสที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงครบ 6 ปีว่า ตั้งแต่ประชาชนเชียงรายร่วมกันต่อสู้ให้อยู่ตรงเขต ต.ท่าสุด ผมมีความภูมิใจในฐานะเป็นผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมในการผลักดันให้อยู่ในเขตเชียงราย ภูมิใจที่มหาวิทยาลัย ก่อตั้งเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาก การบริหาร การจัดการ และเติบโตอย่างรวดเร็ว เป็นมหาวิทยาลัยที่นักศึกษาหรือประชาชนให้ความสนอกสนใจ เป็นมหาวิทยาลัยที่ผู้คนอยากจะส่งบุตรหลานเข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ และที่สำคัญก็คือประชาชนชาวเชียงรายคิดถึงพระมหากษัตริย์คุณของสมเด็จพระเจ้าที่ทรงตั้งปณิธานไว้ว่า "ปลูกป่าสร้างคน" สร้างคน คือ การให้การศึกษานในจังหวัดเชียงราย ชุมชน หรือท้องถิ่น ให้สมกับที่ทางมหาวิทยาลัยได้รับการขนานนามมา ด้านการจัดการศึกษาก็มุ่งจะผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ในส่วนของการพัฒนาของทางมหาวิทยาลัยนั้น การบริหาร การจัดการ คงเป็นหน้าที่ของท่านอธิการ ซึ่งท่านเป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานได้อย่างดี เป็นที่ยอมรับเป็นอย่างมากจากประชาชนชาวเชียงราย ซึ่งจะบริหารไปในทิศทางใดก็คงแล้วแต่ท่านอธิการที่จะส่งเสริมมหาวิทยาลัยให้มีการพัฒนาและการเติบโตมากยิ่งขึ้น

นายชัยฤทธิ์ ปานรสทิพย์ เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา ธนาคาร CUOB รัตโกสินทร์ จำกัด มหาชน จ.เชียงราย ประธาน M.B.A. รุ่นที่ 3 รุ่นล่าสุด แสดงทัศนคติในการที่มหาวิทยาลัยครบรอบ 6 ปี และ กำลังก้าว สู่ปีที่ 7 ว่า ความเป็นมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเกิดจากประชาชนชาวเชียงรายเรียกร้องขึ้นมา ซึ่งเป็นปณิธานของสมเด็จพระเจ้า ซึ่งในภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ ความมั่นคง ความรู้ที่มีประสิทธิภาพ ความเป็นระบบสถาบันของมหาวิทยาลัย สร้างบัณฑิตขึ้นมาและนำความรู้ไปพัฒนาและประกอบอาชีพ พวกเราดีใจที่ได้มาเรียนที่นี่ ซึ่งเป็นสถาบันที่มีความเจริญก้าวหน้า มีความพร้อมจากคนในพื้นที่และเป็นที่ยอมรับในประเทศ เขามองว่า การประชาสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัยยังไม่เพียงพอ โดยเฉพาะพื้นที่ จ.เชียงราย และภาคเหนือ ควรมีการประชาสัมพันธ์รงานวิชาการเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยให้มากขึ้น อีกทั้งประชาชนยังไม่ทราบทิศทางของมหาวิทยาลัย งานบุคลากรที่มีการอบรม ควรอบรมตามที่ผู้ที่มาอบรมสามารถนำไปใช้ทำงานได้ตามที่ต้องการได้ ควรแยกระหว่างอบรมนิสิตที่เน้นให้ความรู้กับอบรมวิชาชีพที่เน้นนำไปใช้งานให้อยู่คนละส่วนกัน ไม่ควรนำการอบรมแบบนิสิตมาอบรมคนทำงาน

นายชัยนันท์ เพ็ชรอำไพ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 นายกองัดการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวว่า "ในฐานะที่ผมเป็นประธานองค์การนักศึกษา ผมรักและภูมิใจในมหาวิทยาลัยของเราครับ สถาปัตยกรรมของมหาวิทยาลัยของเรามีการผสมผสานกันอย่างลงตัว อากาศก็ดี มีการเดินเรียนทำให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้รู้จักทำความคุ้นเคยกัน และที่สำคัญเราก็มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ผมว่าตรงนี้เองที่ทำให้เราได้เปรียบสถาบันอื่น ผมว่า ณ ตอนนี้ เวลานี้ มหาวิทยาลัยเราพร้อมแล้วที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมรอบข้างมากขึ้น หลังจากที่เราพัฒนาตัวเองมาหลายปีแล้ว"

ทั้งหมดข้างต้นนี้ เป็นความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งเท่านั้น หากจะกล่าวถึงความรู้สึกทั้งหมดหน้ากระดาษนี้คงไม่เพียงพอเป็นแน่แท้ มหาวิทยาลัยก็ยังคงจะต้องพัฒนาต่อไปอีกยาวไกล เรามั่นใจใน 6 ขวบปีแห่งความมั่นคง และเราจะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็ง เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบไป.

